



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 63/2542

วันที่ 7

พฤษภาคม 2542

## เรื่อง ความสำคัญของระดับเครดิตของประเทศ

ตามที่บริษัทจัดระดับเครดิตชั้นนำได้ปรับแนวโน้ม (Outlook) ของระดับเครดิตของประเทศและของสถาบันการเงินหลายแห่ง กล่าวคือ Moody's Investor Service ได้ปรับแนวโน้มระดับเครดิตจาก Stable เป็น Positive Standard & Poor's ได้ปรับแนวโน้มระดับเครดิตจาก Negative เป็น Stable และ Fitch IBCA ได้ปรับแนวโน้มระดับเศรษฐกิจจาก Stable เป็น Positive ซึ่งมีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ นั้น

กระทรวงการคลังขอชี้แจงความสำคัญของการปรับแนวโน้มระดับเครดิตของประเทศ ซึ่งรวมถึงแนวโน้มระดับเครดิตของภาครัฐและภาคเอกชนว่า ระดับเครดิตมีความสำคัญเนื่องจากในปัจจุบันนี้ เงินทุนโลกสามารถไหลหมุนเวียนได้อย่างเสรี จึงย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมการไหลเวียนของเงินทุนต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายความพร้อมของการเปิดเสรีทางการเงินของแต่ละประเทศ การที่เงินทุนจะไหลไปที่ใด ผู้ที่เป็นเจ้าของเงินทุนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทของธุรกิจ สถานที่ และภูมิภาคที่จะทำงานลงทุนในการนี้ ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยง ในการลงทุนก็คือ Credit Rating นักลงทุนสามารถใช้ Credit Rating เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจลงทุนได้ เนื่องจากในตลาดทุนเสรีนักลงทุน ทั่วไปย่อมต้องการ หลักอ้างอิงที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้สำหรับใช้มาตรฐานในการจัดการความเสี่ยง เพื่อการตัดสินใจลงทุน นั่นก็คือ Credit Rating ซึ่งจัดทำโดย บริษัทวิเคราะห์เครดิตที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้

ที่ผ่านมา การลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ของประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนต้องการทราบ ก่อนจะนำเงินมาลงทุนก็คือ ประเทศไทยมีระดับ Credit Rating อยู่ในระดับใด มีความเสี่ยงในการลงทุนมากน้อยเพียงใด ซึ่งในอดีต ระดับเครดิตของรัฐบาลและ สถาบันการเงินได้ถูกปรับลดระดับเครดิตหลายครั้ง ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นที่จะลงทุนหรือต้องการผลตอบแทนที่สูงหากจะร่วมลงทุน และสถาบันการเงินก็มีปัญหาในการระดมทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากต้นทุนการกู้เงินในตลาดทุนต่างประเทศสูงขึ้นมาก

กระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากในการรักษาระดับเครดิตของประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติ นอกเหนือจากการที่เจ้าหน้าที่บริษัทวิเคราะห์เครดิต จะเดินทางมารวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์เครดิตเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละครั้งแล้ว โดยในแต่ละครั้งจะได้จัดให้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวง การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ นอกจากนี้ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์) เดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2542 ก็ได้ให้ผู้แทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิตเข้าพบด้วย เพื่อชี้แจง นโยบายและความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พบปะกับผู้แทนบริษัทจัดระดับเครดิต ดังกล่าว ช่วยทำให้ Moody's Investors Service Standard & Poor's และ Fitch IBCA ประกาศปรับแนวโน้ม (Outlook) ระดับเครดิตของประเทศ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2542

และวันที่ 5 พฤษภาคม 2542 ตามลำดับ

อนึ่ง ในการปรับแนวโน้ม (Outlook) ของระดับเครดิตของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยบริษัทจัดระดับเครดิตดังกล่าว เป็นเสมือนการส่งสัญญาณว่า บริษัท จัดระดับเครดิตเหล่านี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับระดับเครดิต (Credit Rating) ของประเทศให้สูงขึ้น ซึ่งถ้าหากระดับเครดิตของประเทศได้รับการปรับอันดับให้สูงขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ

---

*Posted 7 May 1999*